

5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 10.30 น. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน ณ สถานที่ก่อสร้าง หากผู้ประสงค์จะยื่นซองสอบราคาไม่มารับฟังคำชี้แจงและไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองจะถือว่าผู้นั้นได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรค และปัญหาต่างๆ ดีแล้วเมื่อมีอุปสรรค และปัญหาในเวลางานจะนำมาอ้างให้พ้นผิดและขอขยายเวลาการทำต่อองค์การบริหารส่วนตำบลมิได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ยื่นซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง ชั้น 2) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และ

ในวันที่ 11 - 24 สิงหาคม 2558 ยื่นซอง ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง ชั้น 2) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ในการเปิดซองสอบราคาให้ผู้เสนอราคาต้องอยู่ด้วยตนเองหากไม่อยู่ถือว่าสละสิทธิ์ในการชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารในการสอบราคา และจะมาชี้แจงข้อโต้แย้งภายหลังไม่ได้ทั้งสิ้น

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 10 - 25 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยต้องนำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทปัจจุบัน และสำเนาหนังสือรับรองการดำเนินไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันซื้อเอกสารประกอบการสอบราคา หรือเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.klongsai-surat.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7726- 8119 ต่อ 106 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558


(นายเชวงศักดิ์ ภูมิโชยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร